

BÁO CÁO

Tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022

Căn cứ Thông tư số 02/2021/TT-TTCT ngày 22/3/2021 của Thanh tra Chính phủ về quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng;

Thực hiện Công văn số 590/UBND-NC ngày 24/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 27/7/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La về việc thực hiện báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Công văn số 2990/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 27/7/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh.

Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (Trung tâm) báo cáo tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO ĐỐI VỚI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG THAM NHỮNG, TIÊU CỰC (PCTN, TC).

1. Việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN, TC

Chi bộ Sát hạch, Ban Giám đốc Trung tâm luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và đã có nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ PCTN,TC thuộc thẩm quyền quản lý.

Trong năm 2022 Trung tâm đã tuyên truyền, quán triệt và thực hiện nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định về công tác PCTN, TC đến toàn thể viên chức, người lao động, như: Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 20/11/2018; Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tham nhũng; các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; Kế hoạch số 118/KH-SGTVT ngày 10/01/2022 của Sở Giao thông vận tải về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2022; Công văn số 136/SGTVT-VP ngày 11/01/2022 của Sở Giao thông vận tải về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền và Công văn số 726/SGTVT-TTr ngày 08/3/2022 của Thanh tra tỉnh về thực hiện Kết luận của Tổng Bí thư về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Năm 2022 Chi bộ, Trung tâm đã quán triệt triển khai các văn bản liên quan công tác PCTN, TC đến toàn thể viên chức, người lao động: Quyết định số 415-QĐ/TU ngày 16/6/2022 của Tỉnh ủy Sơn La về việc thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Sơn La; Công văn số 4182-CV/VPTW ngày 30/6/2022 của văn phòng Trung ương Đảng về việc gửi Phát biểu của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, ngày 30/6/2022; Công văn số 03-CV/BCĐ ngày 27/7/2022 của Ban chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh, Công văn số 2990/UBND-NC ngày 05/8/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh nêu trên (tại buổi sinh hoạt chi bộ ngày 10/8/2022, với số lượng 09/09 viên chức, người lao động đơn vị tham gia).

2. Công tác ban hành văn bản, chương trình, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo

Năm 2022, Trung tâm không ban hành văn bản, chương trình, kế hoạch nào.

3. Thực hiện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực theo chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước

3.1. Việc tuyên truyền giáo dục liêm chính, xây dựng văn hóa tiết kiệm không tham nhũng:

Trung tâm đã triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng gắn với việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí, trong đó xác định phòng ngừa là chính; tăng cường công tác tuyên truyền gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 “*Nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên. Phát huy ý chí tự lực tự cường và khát vọng xây dựng tỉnh Sơn La phát triển nhanh và bền vững*”.

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục và lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt các quy định của pháp luật và chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức và chấp hành tốt về công tác phòng, chống tham nhũng đối với viên chức, người lao động trong đơn vị thông qua các hình thức cụ thể như: Lồng ghép trong Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật, các hội nghị giao ban, sinh hoạt chi bộ, các cuộc họp đột xuất.

Thường xuyên nhắc nhở đảng viên, viên chức, người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, đạo đức nghề nghiệp, liêm chính, tiết kiệm và không tham nhũng và kiên quyết chống hành vi tham nhũng, tiêu cực; thực hiện tốt cam kết tự nguyện nghỉ thôi việc khi sát hạch viên vi phạm liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

3.2. Công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình trong tổ chức và hoạt động:

Trung tâm đã thực hiện công khai, minh bạch kịp thời như: Các cơ chế chính sách của ngành; quản lý tài sản nhà nước; việc thực hiện các chính sách, pháp luật của nhà nước, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, minh bạch; công tác quy hoạch, bổ nhiệm, cử cán bộ đi học nâng cao trình độ, hợp đồng lao động; thực hiện chế độ chính sách như nâng lương, đánh giá xếp loại thi đua, khen thưởng có liên quan.

Công khai, minh bạch việc thực hiện chính sách, pháp luật có nội dung liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp của viên chức, người lao động; thực hiện công khai, tuyên truyền, phổ biến thông qua Hệ thống phần mềm quản lý và điều hành văn bản (Vnptioffice). Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Quy chế làm việc của Trung tâm tại Quyết định số 85/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 04/3/2022.

Công khai, minh bạch việc thực hiện nghiêm công tác công khai dự toán 2022, quyết toán hàng năm theo đúng quy định tại Thông tư số 61/2017/TTBTC ngày 15/6/2017 và Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 29/8/2018 của Bộ Tài chính; Công khai niêm yết tại trụ sở danh sách thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022 theo (*Thông báo số 288/TTSHLXCGĐB ngày 03/8/2022 về công bố, niêm yết tại trụ sở danh sách thu, nộp Quỹ Phòng chống thiên tai năm 2022*).

Thực hiện phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc và từng viên chức người lao động theo (*Quyết định số 202/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 23/5/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Về việc phân công nhiệm vụ trong Ban Giám đốc; Quyết định số 203/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 23/5/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Về việc phân công nhiệm vụ đối với viên chức, người lao động trong Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ*). Trong đó, giao cụ thể cho Lãnh đạo và viên chức thường trực, tham mưu thực hiện công tác PCTN, TC. Từ đó công tác PCTN,TC của Trung tâm được thực hiện đảm bảo, hiệu quả, đúng theo quy định của Nhà nước.

3.3. Việc xây dựng, thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; xây dựng, thực hiện quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp.

Trung tâm xây dựng, điều chỉnh và triển khai thực hiện kịp thời các quy định có liên quan đến chế độ, định mức, tiêu chuẩn như: Quyết định số 84/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 04/3/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quy định về chuẩn mực văn hóa đạo đức công vụ; Quyết định số 85/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 04/3/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quy định quy chế làm việc; Quyết định số 86/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 04/3/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quy định về Quy chế văn hóa công sở; Quyết định số 89/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 07/3/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quy định về Quy chế chi tiêu nội bộ thực hiện chế độ tự chủ; Quyết định số 90/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 07/3/2022 của Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quy định về Quy chế quản lý tài sản công; Quyết định số 92/QĐ-TTSHLXCGĐB ngày 07/3/2022 của Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ Quy định về Quy chế thực hiện dân chủ. Công khai và thực hiện kịp thời, đầy đủ các quy định của pháp luật liên quan đến chế độ đối với viên chức, người lao động trong Trung tâm, 100% viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các quy định tại các quy chế nêu trên.

3.4. Việc tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí công tác; kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn

Trung tâm thực hiện và đề nghị thực hiện việc tuyển dụng, luân chuyển, điều động, bổ nhiệm và chuyển đổi vị trí công tác theo đúng quy định tại Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức, Nghị định số 106/2020/NĐ-CP ngày 09/11/2020 của Chính

phủ về việc quy định về vị trí việc làm và số người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01/7/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Năm 2022 Trung tâm thực hiện hoàn thành quy trình giới thiệu nhân sự đề nghị bổ nhiệm Phó Giám đốc Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.

Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập; Nghị định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; Thông tư số 08/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về hướng dẫn thi hành các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; các văn bản chỉ đạo Trung ương, của tỉnh về kê khai, minh bạch, tài sản thu nhập hàng năm. Năm 2022 không có trường hợp nào thực hiện việc kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn.

3.5. Việc thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý tiền tệ không dùng tiền mặt.

Thường xuyên thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phối hợp với phòng chuyên môn thuộc Sở cắt giảm thủ tục trực tiếp tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khi giải quyết công việc; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ, việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức.

Tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong tổ chức và hoạt động của đơn vị; ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động. Duy trì hoạt động trang thông tin điện tử của Trung tâm để cập nhật thông tin.

Thực hiện tốt việc trả lương và các khoản thu nhập qua tài khoản: Năm 2022 Trung tâm thực hiện nghiêm túc việc chi trả lương qua tài khoản đối với tất cả viên chức, người lao động.

3.6. Quy định về những việc viên chức không được làm; những điều Đảng viên không được làm.

Chi bộ, Trung tâm thường xuyên quán triệt, nhắc nhở và giám sát, kiểm tra viên chức thực hiện quy định về những việc viên chức không được làm, những điều đảng viên không được làm. Kết quả: Năm 2022 Trung tâm không có trường hợp viên chức vi phạm quy định về những việc viên chức không được làm và những điều Đảng viên không được làm.

3.7. Quy định về tặng quà, nhận quà và nộp lại quà tặng của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước và của viên chức.

Chi bộ, Trung tâm thường xuyên quán triệt, nhắc nhở và giám sát, kiểm tra viên chức, người lao động về quy định tặng quà, nhận quà của cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng Ngân sách Nhà nước và của viên chức. Kết quả: Năm 2022 Trung tâm không có tình trạng vi phạm quy định về tặng quà, nhận quà tặng, xử lý quà tặng.

4. Công tác phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực và việc thu hồi tài sản tham nhũng

Năm 2022 không phát hiện và xử lý trường hợp nào có hành vi tham nhũng, tiêu cực tại đơn vị.

5. Công tác phối hợp trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Trung tâm chủ động phối hợp tốt với các cơ quan chức năng khi có yêu cầu trong công tác thanh tra, kiểm tra, phát hiện và xử lý các sai phạm về tham nhũng, tiêu cực; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, góp phần thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn tỉnh.

6. Tiến độ, kết quả xử lý vụ án, vụ việc phức tạp, kéo dài dư luận xã hội quan tâm: Năm 2022 không có vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, tiêu cực.

II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Ưu điểm

Trong năm 2022, Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ luôn xác định công tác phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, gắn liền với thực hiện các nhiệm vụ chính trị; công tác này được Trung tâm triển khai kịp thời, đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của cấp trên.

Tập thể Trung tâm đoàn kết nhất trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trên các mặt công tác; viên chức, người lao động trong đơn vị có trình độ, phẩm chất đạo đức tốt, yên tâm công tác, đồng tình và nghiêm túc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, góp phần đẩy mạnh phong trào đấu tranh PCTN,TC ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực trong thực hiện nhiệm vụ giao.

2. Những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong công tác PCTN, TC

Nhận thức, ý thức về tự giác chấp hành các quy định phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của một số người tham dự kỳ sát hạch có mặt còn hạn chế.

3. Nguyên nhân

Địa bàn thực hiện công tác sát hạch lái xe rộng, nằm trên địa bàn một số huyện vùng xa, vùng sâu, đường xá đi lại khó khăn, làm ảnh hưởng đến công tác quản lý, giám sát, kiểm tra quá trình thực hiện nhiệm vụ của sát hạch viên; kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về công tác phòng, chống tham nhũng còn hạn hẹp.

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức của đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị, người tham dự sát hạch lái xe về quy định của pháp luật trong PCTN,TC.

2. Tiếp tục tăng cường tổ chức và phối hợp tổ chức kiểm tra, giám sát đối với công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, trong đó đặc biệt quan tâm giám sát các kỳ sát hạch mô tô tại một số huyện có tình hình trật tự an ninh phức tạp.

3. Triển khai, quán triệt đầy đủ đến toàn thể sát hạch viên về các quy định của pháp luật liên quan đến công tác sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ; thường xuyên tổ chức họp, trao đổi đúc rút kinh nghiệm trong công tác để

không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn cho sát hạch viên nhằm thực hiện hiệu quả và đúng quy định của pháp luật các kỳ sát hạch theo kế hoạch đã đề ra.

4. Tăng cường sự lãnh đạo của chi bộ đối với đảng viên, viên chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp cho đội ngũ sát hạch viên, nhằm phòng ngừa các sai phạm khi thực thi nhiệm vụ.

5. Thực hiện đúng quy định của pháp luật trong công tác tài chính, trong đó đặc biệt quan tâm sử dụng có hiệu quả nguồn kinh phí thu, để có điều kiện quan tâm, nâng cao đời sống cho viên chức, người lao động trong đơn vị.

6. Chấp hành nghiêm túc các quy định về tặng, nhận quà tặng sai quy định trong dịp Tết Quý Mão năm 2023. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo đúng quy định.

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không

Trên đây là tình hình và kết quả thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, Trung tâm Sát hạch lái xe cơ giới đường bộ báo cáo Sở Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:

- Sở GTVT Sơn La;
- Lưu: VT, (02bản).

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Ninh